

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคอนมาลี ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารทางทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสพลกิตต์ กล้าทะเล	ประธานสภาฯ	สพลกิตต์ กล้าทะเล	
๒	นายธวัชชัย ขวัญอ่อน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ธวัชชัย ขวัญอ่อน	
๓	นายสมบูรณ์ มากหลาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	สมบูรณ์ มากหลาย	
๔	นายภูวดล สิ้นสะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ภูวดล สิ้นสะ	
๕	นางสาวกุศล เขียวบุญจันทร์	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	กุศล เขียวบุญจันทร์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางวิไลรัตน์ น้ำเพชร	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ ร.ท.พรศักดิ์ คำแดง	เลขานุการสภาฯ	พรศักดิ์ คำแดง	
๒	นายนันทภพ มีเพียร	รองนายกอบต.	นันทภพ มีเพียร	
๓	นายสุนทร ช้วนเหี้ย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สุนทร ช้วนเหี้ย	
๔	นายพีระนนท์ มีเพียร	กำนันตำบลเกาะพะงัน	พีระนนท์ มีเพียร	
๕	นางสาวแพรวไพไล ต้นสกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	แพรวไพไล ต้นสกุล	
๖	นางสาววรรณุช หาญทะเล	พนักงานจ้างทั่วไป	วรรณุช หาญทะเล	
๗	นายอรรถพร วารี	พนักงานจ้างเหมาบริการ	อรรถพร วารี	
๘	นางสาววิไลรัตน์ กล้าทะเล	คนงาน	วิไลรัตน์ กล้าทะเล	

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมดอนมาลี ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารทางทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานสภา

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผม นายสพลกิตต์ กล้าทะเล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การเรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประธานสภา

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑.๑ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การเรียกประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน ครับ

เลขานุการสภา

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๑.๑ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน ได้เปิดประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนมาลี ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารทางทะเล หมู่ที่ ๒ บ้านท่าแป๊ะไยย์ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอ คุระบุรี จังหวัดพังงา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายสพลกิตต์ กล้าทะเล ประธานสภา

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒	<p>เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</p> <p>๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนมาลี ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารทางทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง</p>
ประธานสภาฯ	<p>ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนมาลี ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารทางทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง</p> <p>ขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง สมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมบ้าง</p>
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	ถ้าไม่มีการแก้ไข ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	<p>มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่วันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดอนมาลี ชั้น ๒ อาคารศูนย์อาหารทางทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง</p> <p>สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน</p> <p>มติรับรอง ๔ เสียง</p> <p>ไม่รับรอง - เสียง</p> <p>งดออกเสียง ๑ เสียง (นายสพลกิตต์ กล้าทะเล)</p>
ระเบียบวาระที่ ๓	<p>กระทู้ถาม</p> <p>(ไม่มี)</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</p> <p>(ไม่มี)</p>
ระเบียบวาระที่ ๕	<p>เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๕.๑ ขอปรึกษาหารือ</p> <p>๑.การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ</p>
ประธานสภาฯ	<p>ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ ขอปรึกษาหารือ ๑.การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ เรียนเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนครับ</p>
เลขานุการสภาฯ	<p>กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ ขอปรึกษาหารือ ๑.การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะ ด้วยอำเภอคุระบุรีได้ประชุมหาแนวทางการจัดการขยะของอำเภอคุระบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี</p>

และประชุมได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงคัดแยกขยะ ในพื้นที่ตำบลคุระ อำเภอกุระบุรี จังหวัดพังงา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุระเป็นผู้จัดหาสถานที่ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะ โดยใช้งบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และได้ทำบันทึกข้อความเพื่อเห็นควรสอบถามความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ให้คำแนะนำว่า เห็นควรสอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะพระทอง เห็นควรหารือเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองก่อนที่จะดำเนินการ เห็นควรปรึกษาหรือผู้กำกับดูแล และประสานแผนไปยังอบจ. แต่จริงๆ แล้วปัญหาของเราขยะแทบจะไม่มี เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บนฝั่งทั้งหมด แต่อบต.มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะนำเงินงบประมาณไปสร้างโรงงานคัดแยกขยะให้กับ คุระ บางวัน คุระบุรี ทิ้งขยะ ทั้งที่ไม่เกิดประโยชน์แก่อบต. เกาะพระทอง

รองนายก อบต.	โรงคัดแยกขยะสร้างแล้วอยู่ที่ไหน
เลขานุการสภาฯ	อยู่บนฝั่ง ตำบลคุระ อำเภอกุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
รองนายก อบต.	ทางอบต.เราก็ได้ไปดูงานการเก็บขยะ ซึ่งมีหลายวิธีในการกำจัดขยะ แยกขยะ ในการแยกขยะที่ไปดูงาน เขาได้แบ่งเป็น ๒ ล้อ ล้อที่จะเป็นขยะเปียก ที่สามารถทำเป็นปุ๋ยได้ ใช้วิธีการทับถมขยะเปียกและจะมีเป็นก้อนน้ำสามารถเปิดแล้ว น้ำที่ออกมาจะเป็นน้ำปุ๋ยชีวภาพ ส่วนขยะจะนำไปเป็นปุ๋ยในดิน ส่วนขยะพลาสติกคัดแยกออกมาแล้วนำไปขายมีรายได้ ในส่วนนี้อบต.สามารถทำเองได้เลย โดยที่ไม่ต้องไปทำลายธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนกรณีนี้หากทางอบต.เกาะพระทองเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณไม่คุ้มต่อการลงทุนและไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านตำบลเกาะพระทอง
ที่ประชุม	ที่ประชุมได้หารือกันและมีมติร่วมกันว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะโดยใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ ขอปรึกษาหารือ ๒.การขออนุญาตรื้อรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(เทศบาลตำบลลำแก่น)
ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ ขอปรึกษาหารือ ๒.การขออนุญาตรื้อรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(เทศบาลตำบลลำแก่น) เรียนเชิญท่านนายกอบต. ครับ
ประธานสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ชี้แจงรายละเอียด และชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
เลขานุการสภาฯ	กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านระเบียบวาระที่ ๕. เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ ขอปรึกษาหารือ ๒.การขออนุญาตรื้อรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(เทศบาลตำบลลำแก่น) ทางอบต.เกาะพระทองได้รับหนังสือจากสำนักงานเทศบาลลำแก่น ที่พง ๕๒๒๐๕/๖๖๐ ลงวันที่

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ มีเนื้อความว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้รับ
 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากอุทยานชาติหมู่เกาะลันตา เพราะหมู่เกาะลันตาติด
 เขตพื้นที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ทำให้งบประมาณจากการ
 เก็บค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ส่วนหนึ่งโอนให้ องค์การบริหาร
 ส่วนตำบลเกาะพระทอง เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่และจัดการขยะ แต่สืบเนื่องจาก
 ทุกๆปี ที่ผ่านมา การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของหมู่เกาะลันตา มีนักท่องเที่ยวจำนวน
 มากเข้ามาขึ้นที่ท่าเทียบเรือตำบลหมู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด
 พังงา และที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำแก่นอำเภอ
 ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหมู่เกาะลันตา ได้ถูกนำมาทิ้ง
 ที่ตำบลลำแก่นวันละ ๕-๑๐ ตัน เทศบาลตำบลลำแก่นได้บริหารจัดการขยะดังกล่าว
 มาโดยตลอด และใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี เพื่อใช้ในการจัดการขยะใน
 พื้นที่ตำบลลำแก่นรวมถึงขยะที่มาจากหมู่เกาะลันตา ที่ผ่านมามีการประสานกับ
 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ในการ
 จัดสรรงบประมาณรายได้จากนักท่องเที่ยวหมู่เกาะลันตาให้กับเทศบาลตำบลลำแก่น
 เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณแต่อย่าง
 ใดในการนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพเทศบาลตำบลลำแก่น จึงขอรับการสนับสนุน รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖
 ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย และรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ฉีดพ่นน้ำยา EM ใน
 การขจัดกลิ่นเหม็นสถานที่ทิ้งขยะ ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะ
 พระทองได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลลำแก่นจึงขอ
 ความอนุเคราะห์ในการขอสนับสนุนดังกล่าวมายังท่าน และเทศบาลตำบลลำแก่น
 หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ หากผลเป็นประการใดโปรดเทศบาลตำบลลำ
 แก่นทราบบด้วย

รองนายก อบต.

หากทางเทศบาลตำบลลำแก่นขออนุเคราะห์รถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์เพียงเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้รับจัดสรร
 งบประมาณเงินรายได้จากอุทยานชาติหมู่เกาะลันตาซึ่งขยะที่เกิดจากนักท่องเที่ยว
 หมู่เกาะลันตา ได้ถูกนำมาทิ้งที่ตำบลลำแก่นวันละ ๕-๑๐ ตัน เทศบาลตำบลลำแก่น
 ได้บริหารจัดการขยะดังกล่าวมาโดยตลอด และใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี
 เพื่อใช้ในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลลำแก่นรวมถึงขยะที่มาจากหมู่เกาะลันตา ใช้
 ข้อนี้เป็นเหตุผลเพื่อที่จะขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
 แล้วถ้าที่คุระขอรถทุกขยะเพราะขยะก็มาจากนักท่องเที่ยวหมู่เกาะลันตา ทางเรา
 พร้อมจะให้หรือไม่ รถบรรทุกคันหนึ่งตกคนละกี่ล้าน

นายสุนทร ช้วนเหี้ย

ทางเทศบาลตำบลลำแก่นมีความประสงค์ขอยืมรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ

รักษาหัวหน้าสำนักปลัด

อเนกประสงค์

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓

แต่ทางอบต.เกาะพระทองไม่มีรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ

อเนกประสงค์

นายสุนทร ช้วนเหี้ย

ทางอบต.เกาะพระทองได้ส่งหนังสือหาหรือไปที่ว่าการอำเภอคุระบุรี
 จังหวัดพังงาที่ พง ๗๔๙๐๑/๑๒๓๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องหาหรือการ
 สนับสนุนรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เพื่อหาหรือในประเด็น

เทศบาลตำบลลำแก่นมีความประสงค์ขอยืมรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ ว่าสามารถให้ความสนับสนุนรถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ให้แก่เทศบาลตำบลลำแก่นได้หรือไม่ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
 บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า จากนั้นทางอำเภอกระบือได้
 ส่งหนังสือหรือไปยังจังหวัดพังงา และที่ว่าการอำเภอกระบือได้ตอบกลับมาถึง อบต.
 เกาะพระทอง ตามหนังสือเลขที่ พง ๐๐๒๓.๙/๑๘๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ตอบข้อหารือการสนับสนุนรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ว่า
 อำเภอกระบือ ได้รับแจ้งจากจังหวัดพังงาว่า พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีข้างต้นเข้า
 ลักษณะการยืมประเภทใช้คงรูป โดยผู้ยืม คือ เทศบาลตำบลลำแก่น ผู้ให้ยืม คือ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เป็นการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้อง
 ได้รับอนุมัติจาก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ในฐานะหัวหน้า
 หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ยืม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘ (๑) มิใช่การอุดหนุนระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙

นายสุนทร ช้วนเหี้ย

ได้ทำหนังสือแจ้งกลับไปให้เทศบาลตำบลลำแก่น ตามที่เทศบาลตำบลลำ
 แก่น แจ้งขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์จาก
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
 ได้หารือไปยังจังหวัดพังงาแล้ว ทางจังหวัดพังงามีความเห็นว่าการยืมข้างต้นเข้า
 ลักษณะการยืมประเภทใช้คงรูป โดยผู้ยืม คือ เทศบาลตำบลลำแก่น ผู้ให้ยืม คือ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เป็นการยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้อง
 ได้รับอนุมัติจาก นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ในฐานะหัวหน้า
 หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้ยืมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
 บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๘ (๑) แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
 ตำบลเกาะพระทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กงบประมาณที่ได้รับการ
 จัดสรรมาต้องนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดบริการสาธารณะแก่
 ประชาชนในพื้นที่ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองจะนำเรื่องเข้าสู่
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เพื่อพิจารณาต่อไป ผลเป็นประการใด
 จะแจ้งให้ท่านทราบ

ประธานสภาฯ

ทางจังหวัดพังงา ได้สรุปว่าเป็นการให้ยืมรถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ แต่ทางอบต.เกาะพระทองไม่มีรถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ เท่ากับว่าต้องซื้อรถขยะบรรทุกและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่

เลขานุการฯ

ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

รองนายก อบต.

ในตอนนี้อย่างอบต.เกาะพระทองยังไม่มีรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ
 อเนกประสงค์ ถ้ามีแล้วจะให้ และจะแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เลขานุการสภา
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และนายสุนทร ช้วนเหี้ย ได้นำเรียนให้
 สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น ท่านใดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ที่ประชุมได้หารือกันและมีมติร่วมกันว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระ
 ทองไม่มีรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จึงไม่สามารถให้การสนับสนุน
 เทศบาลตำบลลำแก่นได้

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
	๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
	๑)โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓
ประธานสภา	ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
	๑.โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ เรียนเชิญท่านนายกอบต. ครับ
รองนายก อบต.	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากนายกอบต.จึงขอเรียนว่า ระเบียบวาระที่๕.๒ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ๑.โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
สมาชิกสภา ม.๓	กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน คลองไม่ไผ่ไปถึงทางขึ้นเขา ที่ชาวบ้านยังไม่มีน้ำประปาใช้ ไม่ทั่วถึง ระยะทางประมาณ๓๐๐-๕๐๐เมตรได้ครับ
เลขานุการ	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ มีรายละเอียดโครงการ ๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ ๒. หลักการและเหตุผล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีพื้นที่ ๖๔๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมดจำนวน ๕ เกาะ เกาะพระทอง เกาะระ เกาะทุ่งทุ เกาะสุรินทร์ เกาะสิมิลัน และมีเกาะเล็กอีกจำนวน ๑๔ เกาะ ภูมิประเทศเป็นเกาะ มีพื้นที่ราบสันดอนทราย ภูเขาหินตะกอน มีประชากร จำนวน ๖๕๙ ครัวเรือน ประชากรจำนวน ๑,๐๐๑ คน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมีจำนวนและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้รับคำร้องจากประชาชนเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะระ มีน้ำประปาใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ประกอบกับการเพิ่มของสมาชิกในชุมชนที่ต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น ทั้งการอุปโภคและบริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ เพื่อความสะดวกในการอุปโภคบริโภคของประชาชนและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง จึงมีความจำเป็นในดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๒.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๔) ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย, มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๑๒) การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง มีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในการดำเนินโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมีความเจริญเติบโตขึ้น

๒.๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกาะระมีประชาชนหลายครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ไม่เพียงพอ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพังงา และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดทำโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในการอุปโภคบริโภค มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

๒.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่

ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองมีความประสงค์ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองกำหนด) โดยการขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๔) ๖๘(๑๒) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖(๔) (๘) (๒๙) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

๓. วัตถุประสงค์

- ๓.๑. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ จะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
- ๓.๒. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

๔. เป้าหมาย

ขยายเขตระบบประปาหมู่ที่ ๓ บ้านเกาะระ จำนวน ๑ โครงการ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๖. สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะระ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

๗. งบประมาณดำเนินการ

ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขยายเขตรบบประปา หมู่ที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๑๒๔,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ จะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

๘.๒. มีน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้ง ได้อย่างเพียงพอ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

๑๐. ผู้เสนอโครงการ นางสาวณัฐนันท์ คงจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ ว่าที่ร้อยโท พรศักดิ์ ดำแดง ปลัด อบต.เกาะพระทอง ผู้เห็นชอบโครงการ

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ นายันทภพ มีเพียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ผู้อนุมัติโครงการ

สมาชิกสภา ม.๓

เห็นด้วยอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการขยายเขตรบบประปา ให้หมู่ที่ ๓ ชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในการดำรงชีพ

ประธานสภาฯ

ตามที่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้นท่านใดจะเพิ่มเติมอภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภาฯ

กระผมขอมติ ท่านใดอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ๑.โครงการขยายเขตรบบประปา หมู่ที่ ๓ กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน
मतือนุมัติ ๔ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา)

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) เรียนเชิญท่านนายกอบต. ครับ

รองนายก อบต.

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.จึงขอเรียนว่า ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑.เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้ในราชการ

หมายเหตุ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประธานสภา

ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

เลขานุการสภา

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑.เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง นั้น

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๓๐๐ บาท

มีคุณลักษณะพื้นฐาน

-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(lnk Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

-มีความละเอียดอ่อนในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB๒.๐หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย ๑ ช่อง

หมายเหตุ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภา

ตามที่ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภา ได้พิจารณา นั้น ท่านใดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภา ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภา

กระผมขอมติ ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ๑. เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน

มติอนุมัติ ๔ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ประธานสภา	เวลาขณะนี้ ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น.	พักรับประทานอาหาร
ประธานสภา	เวลาขณะนี้ ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.	เริ่มประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เรือไฟเบอร์กลาส
ประธานสภา	ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เรือไฟเบอร์กลาส เรียนเชิญท่านนายกอบต. ครับ
รองนายก อบต.	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.จึงขอเรียนว่า ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติโอน งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เรือไฟเบอร์กลาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ ใช้ในราชการ หมายเหตุ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๓๓๔ ลง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
เลขานุการฯ	กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุมัติ โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒.เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ลำ เนื่องจากมีความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์เรือทดแทนลำที่ชำรุดแต่ไม่ได้ตั้ง งบประมาณไว้/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในปัจจุบันเรือไฟเบอร์กลาสของอบต.เกาะ พระทอง อยู่ ๑ ตอนนี้อยู่เรือรื้อ และได้นำเรือไปให้เขาประเมินการซ่อม ผู้รับจ้างได้ทำ ใบเสนอราคามาแล้ว ค่าซ่อม ๔๖,๐๐๐ บาท และได้ทำบันทึกข้อความถึงนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทางโรงซ่อมเรือชัยพัฒนาอากาศยานไทย ได้ เสนอราคา มีรายการดังต่อไปนี้ ๑.ตัดต่อเรือให้ยาวเพิ่มขึ้น ๒ เมตร เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.เพิ่มความหนาภายใน ทำไฟเบอร์เพิ่มความหนา ๓ เมตร เป็นเงิน ๘,๐๐๐ ๓.ทำท้ายเรือเพื่อติดตั้งเครื่องยนต์เกาะท้าย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.ทำสี เรือใหม่ทั้งลำ เป็นเงิน ๘,๕๐๐ รวมเป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท ซึ่งเรือลำดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้ทำการจัดซื้อมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ทางองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพระทอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง มีความเห็นว่าเห็น ๑.ควรซ่อมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ มีการอุด การปะ แต่ไม่มีการขยาย เพิ่มเติม วงเงินก็จะเยอะ ๒.ปรับปรุงในที่นี้คือขยายออก วงเงินก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ๔๖,๐๐๐ บาท ๓.โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากนำเรือไปให้ทางผู้รับจ้าง ประเมินในราคา ๔๖,๐๐๐ บาท ปรับปรุงทั้งลำ หากไปซื้อลำใหม่ อันไหนจะคุ้มกว่า จึงต้องนำเรียนเข้าสภาเพื่อขอปรึกษาหารือในการประชุมครั้งนี้ครับ เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ ลำ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑)เป็นเรือไฟเบอร์กลาส มีความยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ๒)เรือมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ๓)เรือมีความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร

หมายเหตุ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่มท ๑๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙-เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งงบประมาณตามราคาในท้องตลาด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ ตามที่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น ท่านใด
จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานสภาฯ กระผมขอมติ ท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น ๒.เรือไฟเบอร์
กลาส จำนวน ๑ ลำ กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มา
ประชุม ๕ คน
मतอนุมัติ ๔ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
๑.กล้องวงจรปิด (ในสำนักงาน)

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

๑. กล้องวงจรปิด (ในสำนักงาน) เรียนเชิญ ครับ

รองนายก อบต.

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ได้รับมอบหมายจากนายกอบต. ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง ๑. กล้องวงจรปิด (ในสำนักงาน)มีรายละเอียดของ เปลี่ยนไปตามมาตรฐาน
กล้องวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนครับ

เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๑. กล้องวงจรปิด (ใน
สำนักงาน) รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง กล้องวงจรปิดในสำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว
รายละเอียดดังนี้

ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๙ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี frame rateไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แห่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ c ถึง ๕๐ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HITP, HITPS, "NTPหรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Cardหรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๒. กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๑ ตัว

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒๕ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (BlackWhite)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง Dynamic Range หรือ super ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.taf หรือ IEEE ๘๐๒.tat (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HITPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HITP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPV๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๔.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล
- ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว
- ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
- ๕) ช่องต่อ HDMI! ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง
- ๕.สายLANCATE&E OUTDOOR ๓๐๕m จำนวน ๓ ม้วน
- ๖.อุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ จุด
- ๗.ค่าบริการติดตั้ง จำนวน ๑๐ จุด

ข้อความใหม่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (BlackWhite)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ SuperDynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ *C ถึง ๕๐ C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
 - ๒.กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut flter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPV๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๓. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ

๑๖ ช่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ใช้เองเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HTTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTเป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATAความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๖ TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (AP) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๔. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง มี

คุณลักษณะดังนี้

- ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล
 - ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว
 - ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)
 - ๕) ช่องต่อ HDMI! ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง
- หมายเหตุ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๑

-เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งราคาตามท้องตลาด

ประธานสภาฯ	ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ท่านใดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ
ประธานสภาฯ ที่ประชุมฯ	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ ไม่มี
ประธานสภาฯ ที่ประชุมฯ	กระผมขอมติ ท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๑.กล้องวงจรปิด (ในสำนักงาน) กรุณายกมือด้วยครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน मतือนุมัติ ๔ เสียง ไม่อนุมัติ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา ๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๒. กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ
ประธานสภาฯ	ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๒. กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ เรียนเชิญ ครับ
รองนายก อบต.	กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากนายกอบต.จึงขอเรียนว่า ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๒.กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ มีรายละเอียดของ เปลี่ยนไปตามมาตรฐานกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนครับ
เลขานุการสภาฯ	กราบเรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๒.กล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งดาบ รายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV พร้อม อุปกรณ์และค่าติดตั้ง กล้องวงจรปิดในสำนักงาน จำนวน ๒๑ ตัว รายละเอียดดังนี้ ๑.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน ๒๑ ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือน้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel - มี frame rateไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๑๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖หรือดีกว่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ c ถึง ๕๐ เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HITP, HITPS, "NTPหรือ SNTP", SNMP , RTSP , IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Cardหรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงที่สุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HITP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ TB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารเครือข่ายได้ที่มีคุณภาพ
- ๓.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๘ ตัว
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- ๔.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง มี
- คุณลักษณะดังนี้
- ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล
 - ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว
 - ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้(Smart TV)
 - ๔) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง
 - ๕) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - ๖) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ๕.ขาแขวน TV จำนวน ๑ อัน
 - ๖.Hub Portgigabit จำนวน ๒ ตัว
 - ๗.สาย LANcat๖ จำนวน ๑๐๐๐ เมตร
 - ๘.สายไฟ VCT จำนวน ๕๐๐๐ เมตร
 - ๙.สายใยแก้วนำแสง จำนวน ๔๕๐๐ เมตร
 - ๑๐.BOX ไฟเล็ก จำนวน ๒๑ ตัว
 - ๑๑.BOX ไฟใหญ่ จำนวน ๙ ตัว
 - ๑๒.Media Converter จำนวน ๙ ตัว
 - ๑๓.สลิ้ง จำนวน ๕๐๐๐ เมตร
 - ๑๔.Rack ๖ บ จำนวน ๑ ตัว
 - ๑๕.UPS ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง

ข้อความใหม่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า ๐.๐๓ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (BlackWhite)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า ๑/๓
 - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ SuperDynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ แหล่ง
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๖ หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP๖๖
 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ *C ถึง ๕๐ C เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP, IEEE๘๐๒.๑X ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๓๒ ช่อง
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
 - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
 - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
 - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน "HITTP หรือ HTTPS", SMTP, "NTP หรือ SNTP", SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างดี
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ TB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv๔ และ IPv๖ ได้
 - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
 - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ ๓.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง
 - คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model
 - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๑๖ Gbps
 - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
- ๔.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
- ๑) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล
 - ๒) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ ๔๐ นิ้ว
 - ๓) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ๔) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้(Smart TV)
 - ๕) ช่องต่อ HDM ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียง
 - ๖) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องรองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - ๗) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ๕.ขาแขวน TV จำนวน ๑ อัน
 - ๖.Hub Portgigabit จำนวน ๒ ตัว
 - ๗.สาย LANcat๖ จำนวน ๑๐๐๐ เมตร
 - ๘.สายไฟ VCT จำนวน ๕๐๐๐ เมตร
 - ๙.สายใยแก้วนำแสง จำนวน ๔๕๐๐ เมตร
 - ๑๐.BOX ไฟเล็ก จำนวน ๒๑ ตัว
 - ๑๑.BOX ไฟใหญ่ จำนวน ๙ ตัว
 - ๑๒.Media Converter จำนวน ๙ ตัว

๑๓.สลิ้ง จำนวน ๕๐๐๐ เมตร

๑๔.Rack ๖ บ จำนวน ๑ ตัว

๑๕.UPS ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๑

-เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งราคาตามท้องตลาด

ประธานสภาฯ

ตามที่ร้องนายนายองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น
ท่านใดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภาฯ

กระผมขอมติ ท่านใดขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มา
ประชุม ๕ คน
मतือนุมัติ ๔ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

๓. เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

๓. เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ เรียนเชิญ ครับ

รองนายก อบต.

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
ได้รับมอบหมายจากนายกอบต.จึงขอเรียนว่า ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ๓.เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ มี
รายละเอียดของ เปลี่ยนไป จึงมีความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้นำเรียนครับ

เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนประธานสภาฯ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๓.เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติด
รถยนต์ ๒๕ วัตต์ รายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้

- เป็นระบบ VHF/FM

-ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์

-ประกอบด้วย:ตัวเครื่องไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

หนังสือคู่มือ

หมายเหตุ :ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF๑๓๖-๑๓๔ Mhz

-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.ว๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที ๘ ลำดับที่ ๕

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นระบบ VHF/FM

-ขนาดกำลังส่งไม่มากกว่า ๒๕ วัตต์

-ประกอบด้วย:ตัวเครื่องไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

หนังสือคู่มือ

หมายเหตุ :ย่านความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF๑๓๖-๑๗๔ Mhz

-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.ว๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ หน้าที ๘ ลำดับที่ ๕

ประธานสภาฯ

ตามที่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น ท่านใดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภาฯ

กระผมขอมติ ท่านใดอนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าซีแวงงบประมาณ ๓.เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ ๒๕ วัตต์ กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน

มติอนุมัติ ๔ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๖ ขอความเห็นชอบการรับอุทิศที่ดิน

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕.๔ ขอความเห็นชอบการรับอุทิศที่ดิน ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอความเห็นชอบการรับอุทิศที่ดิน นั้น

การอุทิศที่ดิน ของนายดิเรก เหลืองมณีจรัส ที่ดิน นส.๓ ไร่ว่าง-เลขที่-เล่ม๑ หน้าที ๑๒๐ เลขที่ดิน-หมายเลข-แผ่นที่-หน้าสำรวจ-ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอ/เขต คุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำทางเดินเท้า คสล. ที่ดินอยู่ที่ตำบลมะขามท่าเรือ ที่หมู่ที่ ๔ บ้านปากจก มีอยู่ ๒ จุด

จุดที่ ๑ มีความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๑.๒๕ เมตร รวมเป็นเนื้อที่ ๔๒๗.๕ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ มีความกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๖.๗๘ เมตร รวมเป็นเนื้อที่ ๗๔๐.๓๔ ตารางเมตร

นายดิเรก เหลืองมณีจิรัส มีความประสงค์จะอุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองเพื่อให้จัดทำทางเดินเท้า คสล. สาธารณะ จุดแรกจะขนาด กับคลองหมู่ที่ ๔ มีความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๑.๒๕ เมตร รวมเป็นเนื้อที่ ๔๒๗.๕ ตารางเมตร หากเข้าประชุมสภาฯ แล้วที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองก็สามารถดำเนินการจัดทำทางเดินเท้า คสล.ได้

เลขานุการสภาฯ

ในส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องของตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ(๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับ ดังนั้นกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อบต. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ ปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานงบประมาณของ อบต. ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ อบต. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประธานสภาฯ

ตามที่เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา นั้น ท่านใดจะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเพิ่มเติม อภิปราย ขอเรียนเชิญ ครับ

ที่ประชุมฯ

ไม่มี

ประธานสภาฯ

กระผมขอมติ ท่านใดให้ความเห็นชอบการรับอุทิศที่ดิน กรุณายกมือด้วยครับ

ที่ประชุมฯ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมด ๖ คน มาประชุม ๕ คน
เห็นชอบ - เสียง
ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ

เรียนเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ ครับ ท่านใดมีเรื่องจะหารือหรือแนะนำบ้างไหมครับ

รองนายก

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน การขอแบ่งเขตขยายหน่วยเลือกตั้งไปยังเกาะสุรินทร์ แล้วทางปลัดได้คุยกับกรมบ้างหรือยัง

เลขานุการ

ในการที่จะแบ่งเขตเลือกตั้ง จะต้องให้ กกต.ประกาศการเลือกตั้งก่อน จำเป็นจะต้องมีประธานกรรมการ และกรรมการ อีก ๒ คนซึ่งที่ได้คุยไว้จะมีหมอโด่ง กับคุณครูโรงเรียนเจริญติประสา ๒ คน และปลัดอบต.เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นประจำตำบลเกาะพระทองโดยตำแหน่งและได้โทรไปปรึกษา กกต.แล้ว จะต้องให้ กกต.ประกาศการเลือกตั้ง และกกต.ให้อำนาจมายังท้องถิ่น โดยทั้ง ๓ คน จะต้องมามีมติที่ประชุม โดยเขตเลือกตั้ง จะต้อง ๑ หมู่บ้านมี ๑ เขตเลือกตั้งและมีหลายหน่วยเลือกตั้งได้ ฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง หรือรายชื่อผู้มีสิทธิจะต้องผ่านคณะกรรมการ

- รองนายก** กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขอสอบถาม เรื่องเครื่องไฟหมู่ที่ ๓ บ้านเกาะระมีโรงไฟ แต่ไม่มีเครื่องไฟอยู่ที่ข้างศาลาหมู่บ้าน ต้องมีการจัดซื้อเครื่องไฟให้หมู่๓ บ้านเกาะระ ๑ ชุดหรือไม่ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีไฟใช้
- เลขานุการ** โดยหลักแล้ว เครื่องปั่นไฟเป็นครุภัณฑ์ จะต้องนำมาใช้ในการบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่สามารถใช้กับประชาชน ก็จะมีเรื่องการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง หลายเรื่องที่จะตามมา
- รองนายก** นั้นสามารถใช้วิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์ ๒๐ กิโลวัตต์ ได้หรือไม่ จากนั้นค่อย เดินสายใช้งาน แต่จะต้องมีผู้ดูแล
- เลขานุการ** ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้แบบทำน้ำประปา ส่วนที่ได้นำไปใช้ต่อ
- รองนายก** หรือว่าใช้วิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์เหมือนที่เกาะสุรินทร์(ชุมชนมอแกน) มีแผง โซล่าเซลล์ ให้ทุกครัวเรือน ได้หรือไม่ เพราะชาวบ้านหมู่ที่๓ บ้านเกาะระไม่มีไฟใช้ และทำการสำรวจว่ามีกี่ครัวเรือน และให้ครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่จริง
- เลขานุการ** วิธีการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เกาะสุรินทร์(ชุมชนมอแกน) ไม่ใช่งบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองทั้งหมด เพราะมีงบจากที่อื่น และเงินบริจาค ด้วย และปัญหาจะอยู่ที่อำนาจหน้าที่ และต้องดูข้อกำหนดด้วย
- รองนายก** ให้ปลัดไปดูในระเบียบ ในเมื่อมติที่สภาอนุมัติเห็นชอบ เงินสะสม จ่ายขาด ได้หรือไม่ หรือเงินงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ ที่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคาบไฟฟ้าเข้าแล้ว หมู่ที่๒ บ้านท่าแปะไย่ย์ก็เริ่มแล้วมีเครื่องปั่นไฟ หมู่ที่ ๔ บ้านปากก็เริ่มแล้วมีเครื่องปั่นไฟ แต่หมู่ที่๓ บ้านเกาะระไม่มีไฟใช้ เราจะทำอย่างไร ให้ หมู่ที่๓ บ้านเกาะระ ให้มีแสงสว่างให้กับชุมชน
- เลขานุการ** จะต้องไปดูแนวทางว่าอบต.อำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งบริการสาธารณะ จัดตั้งโซล่าเซลล์หรือไม่ ระเบียบข้อกำหนด ต้องหาหรือกรมพลังงานทดแทน ก่อน ครับ
- กำนันตำบลเกาะพระทอง** กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ในหมู่ที่ ๓ มี โครงการเกี่ยวกับ ถังน้ำ มีแผงโซล่าเซลล์ที่มีอยู่ เพราะมีน้ำอยู่และได้ใช้งานด้วย หาก มอบให้เป็นทรัพย์สินของ อบต.เกาะพระทองได้หรือไม่ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้
- เลขานุการ** ต้องมอบให้ทางอบต.รับผิดชอบถึงเป็นทรัพย์สินของ อบต.เกาะพระทอง และเข้าปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติครับ
- กำนันตำบลเกาะพระทอง** ถ้าอย่างนั้นจะต้องปรึกษาทางอำเภอและทำหนังสือมอบให้ครับ
- สมาชิกสภา ม.๓** ต่อไปสะพานคอนกรีตของหมู่ที่ ๓ บ้านเกาะระ มีความชำรุด หากใช้งาน อาจจะทำให้อันตรายได้
- เลขานุการ** ตัวสะพานคอนกรีต มีโครงการสะพานคอนกรีต ค.ส.ล. อยู่ครับ สามารถ ซ่อมแซมได้

รองนายก	ที่คลองอ่าวน้ำจืด ทางอบต.สามารถจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตไปปูพื้นได้ไหม เพราะหากใช้ลูกท่อ น้ำพัดไหลไปเพราะน้ำแรง หากแผ่นพื้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หรือทำเป็นระบบน้ำล้นได้หรือไม่
เลขานุการ	ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อสำรวจว่าจะมีวิธีการใดสามารถดำเนินการได้บ้าง
รองนายก	เรื่องขอใช้พื้นที่ป่าไม้ ได้ดำเนินขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ประโยชน์หรือยัง
เลขานุการ	ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ของป่าไม้เรียบร้อยแล้วครับ
รองนายก	เรื่องพิพิธภัณฑสถานเรือหลวงพระทอง ได้รับโอนมาเป็นของอบต.เกาะพระทอง แล้วหรือได้ พร้อมใช้งานหรือไม่
เลขานุการ	ได้แล้วครับ เข้าที่สภาเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พร้อมใช้งาน ต้องมีการซ่อมแซม ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน และทางนั้นได้หักค่าเสื่อมออกไปแล้ว แต่ค่าซ่อมแซม อบต. ต้องดำเนินการซ่อมแซมครับ
ประธานสภา ที่ประชุม	มีสมาชิกสภา ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ ที่แจ้งอีกหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภา	ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท. พรศักดิ์ คำแดง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(พรศักดิ์ คำแดง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
พิจารณาเห็นว่าถูกต้อง จึงมีมติเห็นชอบในเบื้องต้น

(ลงชื่อ) ภูวดล ลินสะ ประธานกรรมการ
(นายภูวดล ลินสะ)

(ลงชื่อ) สมบูรณ์ มากหลาย กรรมการ
(นายสมบูรณ์ มากหลาย)

(ลงชื่อ) - กรรมการ
(นางวิไลรัตน์ น้ำเพชร)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ในการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) สพลกิตต์ กล้าทะเล ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสพลกิตต์ กล้าทะเล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง